

Trách nhiệm, nêu gương và nhân cách Đảng viên!

👉 TS. NGUYỄN MINH TRƯỜNG

CÁN BỘ NÊU GƯƠNG - CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT CHẠM ĐẾN TRÁI TIM!

Lãnh đạo bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo tối ưu của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói chuyện tại phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ năm 1963 đã nhắc nhở các đồng chí đảng viên giữ vai trò là cán bộ cao cấp rằng: "Một điều rất quan trọng nữa là các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: cần - kiệm - liêm - chính, chí công - vô tư, phải giữ gìn tác phong gian khổ phấn đấu, phải không ngừng nâng cao chí khí cách mạng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Có như thế mới xứng đáng với đồng bào miền Nam đang chiến đấu vô cùng anh dũng chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng để giải phóng miền Nam và hòa bình thống nhất nước nhà. Nhân dân ta rất tốt. Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được...". Như vậy, ở mọi thời kỳ, mọi giai đoạn, muốn hoàn thành được nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước thì cả dân tộc phải nỗ lực hết mình, trong đó cán bộ, đảng viên phải đóng vai trò nêu gương, đi đầu. Nêu gương cần được hiểu là dùng sự việc tốt, con người điển hình tiên tiến để tác động mạnh mẽ đến quần chúng nhân dân để họ khâm phục, tán thành và từ đó noi theo. Bản chất của phương pháp nêu gương, xét ở góc độ tâm lý, nó chính là sự "bắt chước", là hiện tượng tự nhiên của con người, họ bắt chước nhau một cách có ý



thức, dựa trên những hiểu biết, sự phát triển trí tuệ, kinh nghiệm đạo đức và vốn sống của từng cá nhân. Nói đi đôi với làm, đối lập với nói mà không làm của những người hứa suông hoặc lối ứng xử ích kỷ, nhỏ nhen của những kẻ cơ hội, trốn tránh trách nhiệm. Thực tiễn đã chứng minh, nếu một cán bộ, đảng viên "nói một đằng, làm một nẻo" thì trước con mắt của quần chúng nhân dân, họ không còn là người chiến sĩ tiên phong nữa. Họ tuyên truyền sẽ chẳng ai nghe. Và thực chất, họ đã tự tước đi vai trò là người lãnh đạo của mình.

Trong các nội dung của nêu gương thì vấn đề nêu gương về đạo đức đóng vai trò đặc biệt quan trọng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đã nhấn mạnh: "Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây

dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Người cũng cho rằng, để nêu gương thì trước hết bản thân phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần - kiệm - liêm - chính, chí công - vô tư, nói phải đi đôi với làm. Và cách thức để nêu gương hiệu quả chính là: "Cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu cho nhân dân. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới".

Một trong những nội dung quan trọng của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo khi thực hiện nêu gương đó là phải duy trì phương thức lãnh đạo dân chủ dựa vào quần chúng. Không chỉ là người tiên phong gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan trọng hơn đối với cán bộ, đảng



viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo là phải làm cho quần chúng nhân dân hiểu đúng, tổ chức cho nhân dân thực hiện đúng và có hiệu quả những chủ trương, chính sách đó. Cán bộ, đảng viên chính là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng nhân dân, tổ chức để nhân dân cùng thực hiện. Chính vì vậy, người cán bộ cần có phương thức, biện pháp phù hợp để quần chúng nhân dân hiểu và tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối đó, để động viên và phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Các phương thức, biện pháp tuyên truyền, triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, có như vậy nhân dân mới đồng tình ủng hộ và tích

cực hưởng ứng. Khi người cán bộ, đảng viên vừa là một tấm gương sáng vừa biết nghe dân, hiểu dân, trọng dân, biết coi việc của dân là việc của chính bản thân mình, khi ấy dân sẽ tin yêu, đoàn kết một lòng xung quanh Đảng. Đó chính là phương thức lãnh đạo dân chủ dựa vào quần chúng và thực tế đã chứng minh rằng, trở thành một tấm gương sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, biết dựa vào nhân dân, thật sự vì lợi ích của nhân dân là điều căn cốt nhất trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta...

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG - YÊU CẦU BỨC THIẾT!

Văn bản số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành

Trung ương ngay khi vừa ban hành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận xã hội, sự đồng tình, ủng hộ lớn của quần chúng nhân dân bởi việc nêu gương luôn có ý nghĩa thiết thực, có vai trò lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và hiện nay càng có giá trị thời sự, cấp thiết. Thành ngữ ta có câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn", như một lời cảnh tỉnh, khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo, người đứng đầu trong bất cứ môi trường, cộng đồng, xã hội nào. Trong gia đình, đó là vai trò nêu gương của các bậc cha mẹ, người lớn tuổi; trong nhà trường là vai trò nêu gương của các thầy giáo, cô giáo, các nhà quản lý giáo dục; trong cơ quan, là vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong cộng đồng xã hội, là vai trò nêu gương của các già làng, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín... Thực tiễn cho thấy, nếu người lãnh đạo, người đứng đầu có tâm, có tầm, có tài, có đạo đức, trung thực, lời nói đi đôi với việc làm sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực để truyền nhiệt huyết cho các thành viên cấp dưới cùng thực hiện và ngược lại việc ý thức được trách nhiệm nêu gương sẽ giúp cho người đứng đầu luôn tự soi, tự sửa mình để ngày càng hoàn thiện bản thân. Còn nếu người lãnh đạo nói không đi đôi với làm, đạo đức không trong sáng, có thái độ độc đoán, chuyên quyền, lợi ích nhóm, có lối sống xa hoa, không thường xuyên học hỏi, tu dưỡng, tất sẽ dẫn đến hệ lụy là buông lỏng quản lý và để cho cấp dưới làm ăn gian dối, "nói một đằng, làm một nẻo" để trục lợi cho bản thân và nhóm lợi ích của mình mà quên đi lợi ích chung của cộng đồng. Thời gian qua, không ít vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị bị phát hiện, đưa ra xét xử trước pháp luật. Điều đó chứng tỏ sự nêu gương của một bộ phận không

nhỏ cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt chưa thật sâu sắc, toàn diện. Đau lòng hơn là có không ít cán bộ cấp cao của Đảng (cả đương chức và đã nghỉ hưu) vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu gương xấu, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Vấn đề cần suy ngẫm là trong thời kỳ cả dân tộc cùng một lúc đảm đương hai nhiệm vụ chiến lược: Đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đất nước phải đối mặt với bao khó khăn thử thách, phần lớn cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người giữ cương vị lãnh đạo đều giữ vững phẩm chất cách mạng, có lối sống giản dị, gần dân, có trách nhiệm với dân, lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân. Nhưng trong

những năm trở lại đây, khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, kinh tế có những bước phát triển vượt bậc thì lại có không ít cán bộ, đảng viên trong đó có cả những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đánh mất ý chí chiến đấu, thoái hóa biến chất trước cám dỗ của tiền bạc và danh vọng, vô tình trở thành tấm gương mờ đục trong mắt nhân dân, xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên, cán bộ cao cấp không thật sự gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, sống xa hoa, lạc lõng, xa rời với cuộc sống của người dân lao động. Họ vun vén, vụ lợi, tham nhũng, đẽ bặt, cất nhắc người thân, người cùng phe cánh vào những vị trí công tác then

chốt, nhiều bổng lộc.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, việc nêu gương cần phải được tiến hành một cách quyết liệt và đồng bộ. Trước hết, mỗi đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương phải thật sự là biểu tượng của trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Sau đó, người lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương đều phải nêu gương, tránh tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Trong quá trình thực hiện, vai trò nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cấp cao sẽ có tầm ảnh hưởng quan trọng và sức lan tỏa rõ rệt nhất để biến quyết tâm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thật sự trở thành động lực tinh thần của xã hội hướng tới xây dựng một xã hội văn minh,





chuẩn mực và đạo đức.

Đối với người cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao của Đảng, thước đo về sự nêu gương không chỉ dừng lại ở chỗ hoàn thành tốt công việc của mình, mà còn là khả năng đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ. Đây cũng là thước đo chuẩn xác để nhận xét, đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao. Hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ của mỗi cá nhân hay tập thể là kết quả tổng hòa của nhiều năm tháng tu rèn, cống hiến, bao gồm cả năng lực, khả năng phán đoán, xử lý, điều hành công việc chung, tập hợp trí tuệ, tâm sức cộng đồng; hay bản lĩnh đề kháng

trước những cám dỗ nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường, vũng vầy trước mọi thách thức, tranh thủ được cơ hội và chủ động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Muốn vậy, người cán bộ nhất thiết phải có phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; công tâm, khách quan; thu hút, trọng dụng người có đức, có tài. Thực tiễn đã chứng minh, với đông đảo quần chúng nhân dân, nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ có những việc làm "mắt thấy, tai nghe", "người thật, việc thật", bằng kết quả cụ thể, mới có thể thuyết

phục được quần chúng nghe theo, tin theo, làm theo, đúng với tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau"...

Khi đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là những người đứng đầu ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cộng đồng dân cư đều nêu gương sáng, nói đi đôi với làm thì chắc chắn những hiện tượng, hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phản cảm ắt sẽ bị đẩy lùi. Và đó chính là sự gặp gỡ giữa Ý Đảng, lòng dân; sự cam kết chính trị giữa tập thể lãnh đạo cao nhất của Đảng với nhân dân; quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của nhân dân.